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สื่อ ประเด็นข่าว 

 นโยบายแก้ปญัหายาเสพติด 

กรุงเทพธุรกิจ,แนวหน้า,

บางกอกโพสต์,เดลินวิส์,

บ้านเมือง,มติชน 

     -เสนอข่าว สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ทีไอเจ) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเหน็เพื่อน าเสนอนโยบายยา

เสพติดท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย โดย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ท่ีผ่านมา แก้ปัญหายาเสพ

ติดผิดทาง ควรให้ชุมชนเปน็ตัวน า โดยท้ังผูว้่าราชการจงัหวัด นายอ าเภอ ควรมีบทบาทมากท่ีสุด หากพื้นท่ีใดท าไม่ได้

ให้ใช้มาตรา 44 โยกย้าย ส าหรบัการเปลี่ยนบัญชียาบ้าจากวัตถอุอกฤทธ์ิประเภทท่ี 1 ไปเป็นประเภทท่ี 2 ขอท าความ

เข้าใจว่ายงัคงเปน็สิ่งผิดกฎหมาย รัฐบาลยังเดนิหน้าปราบปราม ท้ังการยึดทรัพย์และท าลายแหล่งผลิต ซึ่ง ป.ป.ส. ให้

ข้อมูลว่าที่ผ่านมาไทยไมเ่คยมุ่งไปท่ีแหล่งผลิต แต่ปราบเฉพาะในประเทศ เชื่อว่ายาบ้าเป็นสนิคา้เศรษฐกิจไม่มีทางท่ีจะ

ท าให้หมดไปได้ ขอถามไปท่ี สธ.ว่าจะท าอย่างไรให้ยาบ้าเหลือเม็ดละ 50 สตางค์ ขายให้ผู้บ าบัด ขอให้บอกพร้อมท าให้

ทันที  
    ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รมว.สธ. กล่าวว่า ยาเสพตดิไม่มีแนวโน้มจะลดลง กระบวนการแก้ไขปราบปรามจงึ

ต้องปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะเรื่องการให้ผู้เสพเปน็ผู้ปว่ยต้องรับการรักษา หน้าท่ีของสาธารณสุขคือลดจ านวนผู้เสพ และ

ผู้เสพไม่ใช่อาชญากร แต่เป็นผูป้่วยท่ีควรได้รับการดูแล แก้ไข ส่วนการปรับสถานะยาบ้าถูกก าหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.ยา

เสพติด ที่อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมาย เร็วๆ นีจ้ะมีผลบังคับใช ้

 เยียวยาเหตุระเบิดภาคใต ้

มติชน,สยามรัฐ     -เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าววา่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ คสช. 

มอบหมายให้ประชุมร่วมกับ 6 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหา

แนวทางเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสยีชีวิตจากเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นท่ีภาคใต ้ โดยเบ้ืองตน้นัดประชุมกันในวนัท่ี 22 

สิงหาคม เวลา 09.00 น. ซึง่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เห็นว่า หากจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ราชการ

ปกติ ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงต้องมีหลักเกณฑ์พิเศษ โดยจะใช้หลกัเกณฑ์เดียวกันกับการ

เยียวยากรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ การช่วยเหลือระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติจะไม่มีความแตกต่างกัน 

 

ผู้จัดการ 360 องศา 

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

  -เสนอข่าว สมาคมธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไทยจัดงานเสวนาเรื่อง “กฎหมายโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ : ถอด

บทเรียนสื่อมวลชนและภาคธุรกิจ” โดยระบวุ่า พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ไม่ชัดเจน 

ขึ้นกับการตีความของเจา้พนักงาน ท าให้ยากต่อการปฏิบัติตาม ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆ ขอใหส้ านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางแก่ทุกฝ่ายในการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ซึ่งค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 15453/2557 ไดใ้ห้บรรทัดฐานในการตีความไว้อย่างชัดเจนว่า การโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หากมิได้มีเนื้อหาอันเปน็การอวดอ้างสรรพคุณ 

หรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง หรือโดยอ้อมแล้วนั้น ไม่เปน็ความผิดตามมาตรา 32 แต่ในทาง

ปฏิบัติปรากฏว่า ผู้มีอ านาจใช้กฎหมายมักตีความโดยใช้ดุลยพินจิเปน็หลัก ซึ่งถือวา่ไม่มีความชดัเจน และบางกรณไีม่

เปน็ธรรมต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้จ าหนา่ยปลีกท่ีมักถูกจับกุมและด าเนนิคดี เสมือนกรณีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 เหมืองแร่ทองค าอัครา 

กรุงเทพธุรกิจ     -เสนอข่าว นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ จากการท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา ว่า  มีความชัดเจนในผลการตรวจสอบด้านต่างๆ มากขึ้น 

โดยเฉพาะในคณะท างานตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้วิเคราะห์น้ าผิวดิน น้ าบาดาล ฝุ่น เสียง และพืชผัก ผลออกมา

ชัดเจนว่าเหมืองทองค าไม่ได้เป็นผู้สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยการปนเปื้อนโลหะหนักท่ีตรวจพบในบ่อบาดาล 

10 แห่ง ใน 16 แห่ง มีค่าของเหล็กและแมงกานิสสูงเกินมาตรฐาน เกิดจากในพื้นท่ีบริเวณนี้มีค่าเหล็กและแมงกานิสสูง

อยู่แล้ว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มอบงบกว่า 3 ล้านบาท ในการปรับปรุงบ่อน้ าบาดาลติดระบบกรองน้ าไปแล้ว 4 แห่ง และจะ

ทยอยแก้ไขให้ครบทุกแห่ง รวมท้ังกระทรวงสาธารณสุขจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุก 2-3 เดือน 
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หลังจากนี้ ต้องรอผลการตอบข้ออุทธรณ์ขอต่ออายุการด าเนินการโรงประกอบโลหะกรรม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ คาดว่าน่าจะเสร็จภายใน 2 เดือนนี้ จากนั้นจะขอต่ออายุโรงประกอบโลหะกรรม หากรัฐบาลไม่ต่ออายุ 

ก็จะเป็นการปิดเหมืองอย่างไม่เป็นธรรม กระทบต่อนโยบายดึงดูดการลงทุน และท าให้บรรยากาศการลงทุนไทยได้รับ

ผลกระทบได ้
    ขณะท่ี นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่าเป็นการติดตาม

ความคืบหน้าของคณะท างานชุดต่างๆ โดยยังไม่สามารถให้ข้อสรุปท่ีชัดเจนได้ทุกชุด ซึ่งคณะท างานด้านฝุ่นและส ารวจ

การรั่วซึมของบ่อกักเก็บแร่จะมีการประชุมก่อนลงส ารวจจริง ส่วนคณะท างานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมข้อมูล

เสนอรอบแรกแล้ว และมีการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เพิ่ม จึงขอขยายเวลาจัดท ารายงาน ซึ่งจะพยายามท าให้เสร็จภายในปีนี้ 

ส่วนการอุทธรณ์ของบริษัท ก าลังพิจารณา ขณะนี้ยังขอยืนยันตามมติของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีไม่ ให้ต่ออายุโรง

ประกอบโลหะกรรมและการต่ออายุประทานบัตร 

 

เว็บไซตH์ 

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบฯ 

     -เสนอข่าว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง “วิเคราะห์ข้อกฎหมายร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้

ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...”  ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ

ริยศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาโดยกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) 

น ามาปรับปรุงเสนอแล้ว ยังมีร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ท่ีจัดท าโดยสธ. 

ซึ่งเนื้อหามีความแตกต่าง โดยร่างของสธ.ใช้ค าว่า “ผู้ได้รับผลกระทบ” แทนค าว่า “ผู้เสียหาย” รวมถึงก าหนดให้การ

ฟ้องด าเนินคดีแพ่งและอาญายุติ หากผู้ได้รับผลกระทบยินยอมรับเงินช่วยเหลือ ต่างจากร่างของคปก.ท่ีให้ยุติเฉพาะคดี

แพ่งเท่านั้น นอกจากนี้ เรื่องหน่วยงานบริหารกองทุน ร่างเดิมให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ี แต่ร่างคปก.ก าหนดให้ 

สปสช.ในฐานะหน่วยงานท่ีด าเนินมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ท าหน้าท่ี ขณะท่ีร่าง

ของสธ.เสนอให้กรมสบส.เป็นผู้ดูแล โดยร่างของสธ.เป็นการจัดท าอย่างรีบเร่ง ไม่ได้ท าประชาพิจารณ์ความเห็น

เท่าที่ควร และอาจท าให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ 

     -ด้าน นพ.วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์ ท่ีปรึกษาอาวุโส ศนูย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ กล่าวว่า ร่างของสธ. เห็นว่าเปน็

นวัตกรรมใหม่ เพราะท่ัวโลกความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูป้่วยจะใช้หลักละเมิด แต่ฉบับนีใ้ช้ค าว่าผู้ได้รับผลกระทบ

ท่ีมีความหมายกว้าง และนา่จะมีความหมายถึงผลจากสิ่งแวดล้อม ขณะที่ในมาตรา 12 ท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาการชดเชย แต่กรณีผู้ปว่ยไม่พอใจการชดเชย ก็ใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการชุดนี้อีก เช่นเดียวกับมาตรา 19 

ท่ีระบุให้ศาลจ าหน่ายคดีออกจากสารระบบได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เนือ่งจากกฎหมายละเมิดยังมีอยู่ 

     -ขณะที ่นางปรียนนัท์  ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ร่างของสธ. เปน็ห่วง

สัดส่วนคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบฯ เพราะส่วนใหญ่เป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีผูแ้ทน

สภาพวิชาชีพ 7-8 คน มีประธานและรองประธานเปน็ รมว.สธ.และปลัด สธ. และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมแลว้ประมาณ 16 คน ยังไม่รวมถึงกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบโรคศิลปะ ซึง่อ านาจในการวินิจฉัยค าอุทธรณ์ก าหนดให้ถือเสียงข้างมาก จึงกังวลว่าจะเหมือนแพทยสภาที่

ไม่มีการชี้มูลสักคดี 
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กรมประชาสัมพนัธ์ 

ปฏิรูประบบสาธารณสุข 

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ รพศ. รพท. สังกัด สธ. 

ประจ าปีงบฯ 2559 ท่ี จ.ขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และกล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปี สธ.เป็นผู้ให้บริการหลักในระบบบริการสุขภาพ มีเป้าหมายคือ ประชาชนสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดไม่

น้อยกว่า 80 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเม่ือแรกเกิดไม่น้อยกว่า 72 ปี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพ

ยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียว เป็นธรรม และม่ันคง 

 

เดลินวิส ์

โรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน  าด ี

   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ลงนามความร่วมมือกับม.ขอนแก่น ในโครงการก าจัดปัญหาโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งเป้าปี 2568 คนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่า 6 แสน

ราย ลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 50 ด้วยมาตรการปลาปลอดพยาธิ คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 
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การส่งต่อการรักษา การจัดท าฐานข้อมูล การวิจัย และการให้ความรู้ประชาชน 

 

แนวหน้า 

โรคฉ่ีหน ู

   -เสนอข่าว นพ.อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรซิส 

ประจ าปี 2559 และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมป้องกันโรคฉี่หนูตามมาตรการ 4 ลด ได้แก่ 1.ลดหนู โดยเก็บ

อาหารท่ีกินเหลือหรือขยะให้มิดชิด ท าลายขยะอย่างถูกวิธี 2.ลดการสัมผัส โดยการใส่รองเท้าบู้ทหรือเครื่อง ป้องกัน

อ่ืนๆ ล้างตัวให้สะอาดและซับให้แห้ง เม่ือไปสัมผัสน้ าท่วมขัง 3.ลดการเสียชีวิต โดยสังเกตอาการ แล้วรีบไปพบแพทย์ 

4.ลดการระบาด โดยให้ผู้น าชุมชน อสม. สังเกตว่ามีผู้ป่วยท่ีสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ และแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขรีบ

ด าเนินการสอบสวนและควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน 

   -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี สบส. ลงพื้นท่ี จ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

วิชาการสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พลังจิตอาสา พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภัย

สุขภาพ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

ไข้เลือดออก 

   -เสนอข่าว สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาดอย่างรุนแรงในพื้นท่ี จ .พัทลุง ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วนับ 100 ราย 

โดยเฉพาะใน อ.ตะโหนด แค่สัปดาห์เดียวป่วย 24 ราย เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถควบคุมโรคได้ ด้าน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ 

สถิรปัญญา อาจารย์คณะแพทย์ รพ.สงขลานครินทร์ พร้อมคณะ ลงพื้นท่ีให้ความรู้กับชาวบ้านและอสม.   ในพื้นท่ีรพ.

สต.ควนเล้าเป็ด เพื่อสร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้ชาวบ้านตื่นตัวเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก 

 

สยามรัฐ 

สัปดาห์วจิารณ ์

คอลัมน์ รายงานพิเศษ 

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาต ิครั งที่ 13 

   -เสนอข่าว นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ก าหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพร

แห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งท่ี 13 ใน

ระหว่างวันท่ี 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 59 ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย 

อนาคตไทย” 
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อย.อบรมเจ้าหนา้ที่ดูแลเคร่ืองส าอาง 

   -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า พ.ร.บ.เครื่องส าอาง ฉบับใหม่ พ.ศ.2558 มี

รายละเอียดเพิ่มเติมจากพ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ.2535 ในหลายประเด็น จึงได้จัดประชุมวิชาการเตรียมความพร้อม

ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน โดยเน้นทิศทางการพัฒนาเคร่ืองส าอางตามพ.ร.บ.เคร่ืองส าอางฉบับใหม่  

 

โพสต์ทูเดย์ 

อย.ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก PIC/S 

   -เสนอข่าว อย.ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก PIC/S ล าดับท่ี 49 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 

ท่ีผ่านมา โดยองค์กร PIC/S เป็นองค์กรชั้นน าท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลก ในการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตยาและ

สถานท่ีผลิตยา  

 

ข่าวสด 

โครงการอาหารปลอดภัย 

   -เสนอข่าว อย.ขยายผลการทดลองโครงการอาหารปลอดภัย เพื่อเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่าน

ฉลากและโภชนาการ โดยเพิ่มจ านวนโรงเรียนต้นแบบใน 4 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ ชัยภูมิ กระบี่ ระยอง และเชียงใหม่ 

 

ไทยรัฐ 

เพิ่มผลิตภัณฑ์ติดฉลาก GDA 

   -เสนอข่าว สธ.ประกาศเพิ่มชนิดอาหารท่ีต้องแสดงฉลากในรูปแบบ GDA ในอาหารอีก 5 กลุ่ม ได้แก่ อาหารขบเคี้ยว 

ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมอบ อาหารก่ึงส าเร็จรูป และอาหารจานเดียว โดยฉลาก GDA จะแสดงค่าพลังงาน น้ าตาล 

ไขมัน และโซเดียม ให้ทราบความเหมาะสมความต้องการพลังงานของร่ายการในแต่ละวัน 
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กรมการแพทย์แนะฝึกลกูทานผักผลไม้สด 

   -เสนอข่าว  นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วิตามินซเีปน็วติามินละลายน้ าและเป็น

สารอาหารท่ีส าคัญ ซึ่งรา่งกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ไดเ้อง จ าเป็นต้องได้รับจากสารอาหาร ซึ่งมีอยู่มากในผักสด
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และผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว โดยปกตริ่างกายควรได้รับวิตามินซีอย่างน้อยวันละ  50-100 มิลลิกรัม พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้

เลี้ยงดเูด็กจึงต้องฝึกใหเ้ด็กกินอาหารท่ีหลากหลาย มีประโยชน์ เหมาะสมตามวัยและครบท้ัง 5 หมู่ 

 

เว็บไซต ์Hfocus 

Service plan 

  -เสนอข่าว สปสช. เขต 4 สระบุรี ประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์กับคณะท างาน service plan เขตสุขภาพท่ี 4 โดย

มี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อ านวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานการประชุม และ นพ.สุรโชค ต่าง

วิวัฒน์ ประธานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan เขตสุขภาพท่ี 4 น าคณะท างาน service plan ร่วมท าแผน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของระบบบริการทุกระดับให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ และใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล

การด าเนินงาน ผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะท างาน service plan  

 

เว็บไซตไ์ทยรัฐ  

เด็กวัยขวบเศษถูกใบมีดดีดเขา้ตา 

   -เสนอข่าว ดญ.วิลาวรรณ ก่อเกตุ หรือ น้องแป้ง อายุ 1 ขวบ 4 เดือน ถูกใบมีดเครื่องตัดข้าวดีดเข้าตา  ถูกน าสง่รพ.

ก าแพงเพชร แพทย์ท าการรักษาแจ้งว่า ใบมีได้ตัดลึกเข้าในลูกตาถึง 6 ซม. ท าให้ดวงตาแหลก ไม่สามารถเปลี่ยนแก้วตา

ได้ แต่กล้ามเนื้อตายงัดีอยู่ จงึได้ควักลูกตาออกแล้วใส่ลูกแก้วไวเ้พื่อคงสภาพ และตอ้งล้างแผลท่ีรพ.ใกล้บ้านทุกวนั 

จากนั้นค่อยพาไปใส่ดวงตาเทียม แต่พ่อแม่มีฐานะยากจกไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอ วอนผูใ้จบุญชว่ยเหลือ 

 

คม ชัด ลึก 

เคล็ดลับอายุยืนของนักบวชอินเดีย 

    -เสนอข่าว สวามี สิวันนานดา นักบวชในศาสนาฮินดู เปิดเผยเคล็ดลับการมีอายุยืนว่า ใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายมีระเบียบ 

ไม่มีเพศสัมพันธ์ รับประทานอาหารประเภทต้ม ใช้เวลาเล่นโยคะวันละ 2 ชั่วโมง โดยหลักฐานจากหนังสือเดินทางระบุ

ว่าเกิดวันท่ี 8 สิงหาคม 2493 ซึ่งถ้าเป็นหลักฐานจริง จะท าให้เขามีอายุมากถึง 120 ปี และได้ยื่นเรื่องไปยังหนังสือ

บันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เพื่อบันทึกในฐานะชายท่ีมีอายุมากท่ีสุดในโลก  

 

New)108 

ฮาวายสั่งปดิร้านอาหารดิบ 

   -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กรมอนามัยรัฐฮาวาย เปิดเผยว่า ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องเข้าใจว่าการบริโภค

อาหารดิบอาจท าให้ร่างกายเกิดอาการป่วยได้ โดยต้นสัปดาห์ กรมอนามัยได้สั่งปิดร้านอาหารญี่ปุ่น เกงกิ ซูชิ ท่ีเสิร์ฟเมนู

หอยเชลล์ดิบแช่แข็ง จ านวน 10 แห่งบนเกาะโอวาฮู 

  

 

 

สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพ่ิมเติมได้ที่  http://www.moph.go.th/ops/iprg 
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